

### แจ้งความกระทรวงธรรมการ

#### พจนกกรมธรรมการ

ประกาศพระราชนิยมเรื่องบำเพ็ญกุศลในวัดสุวรรณ โรงเรียน

ด้วย พระศรีศรัทธา ประสิทธิ์ มรรคนายก วัดสุทธาวาราม ตำบลบ้าน  
 ทอญ แขวงกรุงเทพ ฯ ยื่น รายงาน การ ก่อ สร้าง โรงเรียน ชั้น ที่ วัด สุทธาวาราม  
 หนึ่ง มีใจความว่า บัดนี้ มารดาพระศรีศรัทธา ประสิทธิ์ ได้ถึง  
 แก่กรรมมาตั้ง แต่ศก ๑๒๗ บรรดาบุตร ของ บัดนี้ คือ สมบุญ ภรรยา  
 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ๑ เชื้อภรรยา พระอนันต์สัมบัติ (เขม) ๑  
 พระศรีศรัทธา ประสิทธิ์ ๑ เป้าภรรยา พระยาเพชรกำแพงสงคราม ๑  
 หลวงการุญนารากร ๑ ตามภรรยา พระศรีสังข์กร ๑ ได้ปรารถนา ถึง  
 การ ที่ จะ บำเพ็ญ กุศล ใน การ ฌาปนกิจ สิ้นของ คุณ แห่ง บัดนี้ มารดา ให้ เป็น  
 ธารณะประโยชน์ ที่มีคง จึงได้ตกลง กัน เห็น ว่า สถานที่ศึกษา  
 เป็น สิ่ง สำคัญ อัน เป็น ประโยชน์ ให้ กุศล บุตร ได้ อัครัย เถาเรียน ซึ่ง เป็น  
 เวลา ต้อง การ ของ บ้าน เมือง ด้วย แต่ เมื่อ บัดนี้ ยังมี วัด อยู่ ได้ เป็น  
 มรรคนายก วัดสุทธาวาราม ตลอด มา จน ถึง แก่ กรรม จึง คิด สร้าง โรง  
 เรียน ชั้น ที่ วัด นี้ เพื่อให้ เป็น เกียรติคุณ แห่ง บัดนี้ มารดา นั้น พระศรี  
 ศรัทธา ประสิทธิ์ ผู้ เป็น หรือนำ ได้ หารื้อ ต่อ กรรมศึกษาธิการ ๆ เห็น

อุปการ สมควร จึงได้ ออกแบบตัว อย่าง ที่จะ ก่อสร้าง ให้เหมาะ แก่ที่  
 จะใช้ เป็นโรงเรียน พระศรีศาสตราธิบดี ได้จัดการ ก่อสร้าง ตามที่  
 กรมศึกษาธิการ ได้ ให้แบบตัว อย่าง นั้น เป็นตึก ๒ ชั้น กว้าง ๕ วา  
 ๓ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว ยาว ๑๓ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว สูงแค่  
 ๕ ฟุต ๖ นิ้ว กว้าง ๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ตัวไม้ใช้ไม้สักทั้งหมด  
 หลังคามุง กระเบื้อง ดีเมนต์ สิ้นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท กับทำโรง  
 อาหาร อีก หลัง หนึ่ง กว้าง ๕ วา ๓ ศอก ยาว ๙ วา เข้าใช้ ไม้เค็ง  
 รั้ว เครื่องบนไม้สัก พื้น แลฝาใช้ ไม้สังคโปร้ หลังคามุง ดั้งกระดี  
 สิ้นเงิน ๙๐๐ บาท แลเครื่องใช้ สำหรับโรงเรียน ก็ได้ทำ แลซื่อให้  
 บาง อย่าง คืบ ๓ ของ สมุด ๑ คู่ ๓ คู่เก็บ ของ ๖ คู่ โต๊ะสำหรับ  
 เขียน หนังสือ ๗ โต๊ะ กระดานดำ ๔ แผ่น บ้ายซื่อโรงเรียน หนึ่ง แผ่น  
 ถังน้ำ ๑ ถัง รวมเงิน ๖๔๐ บาท รวม ทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๒,๕๐๔ บาท  
 เมื่อ การ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ได้ ใช้สถานที่ นี้ กระทำการ ฅาปนกิจ ศพ บน  
 ใต้ เมื่อ เดือน พฤษภาคม ค่ำ นี้ แล้ว แต่ได้ มอมตึก หลัง นี้ ให้แก่ กรมศึกษา  
 ธิการ ใช้ เป็น สถานที่ ศึกษา ตามที่ เจตนาไว้ กรมศึกษาธิการ ได้ รับ แล  
 เปิด ใช้ เป็น โรงเรียน ชั้น มัธยม เรียกว่า โรงเรียนมัธยมพิเศษ สุทธิวราราม  
 รับ นักเรียน เข้าเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐  
 เป็น ต้นไป บรรดา ผู้ ที่ ออก ทวพย ก่อสร้าง โรงเรียน ขอ พระราชทาน  
 ถวาย พระราชกุศล

กระทรวงธรรมการได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบ  
 ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราช  
 กระแส มาว่า แต่ก่อน มาผู้ใดมีศรัทธา เต็มใจใน พระพุทธศาสนา ก็มัก  
 จะสร้าง วัดขึ้น การสร้าง วัดขึ้นใหม่ เช่น นั้น โดยมากก็คง อยู่ได้  
 ชั่วคราว คือ ชั่วอายุแต่กำลัง ของบุคคลที่จะ ปกครอง รักษา ถ้าขาด  
 ความทนบำรุง เมื่อใดวัดที่ สร้างขึ้นไว้ ก็กร้างว่างเปล่า เป็นบ้าง อัน  
 เป็นที่ พึง สลดใจ แห่ง พุทธศาสนิกชน ใช้แต่เท่า นั้น แม้วัดซึ่ง ยัง เป็นที่  
 อาศรัยได้ อยู่บ้าง แต่ขาด ความปกครอง อันดี ปลดปล่อยให้ ทรุดโทรม  
 รกร้าง เดือดพราม ก็กลั้มจะเป็น ช้องที่ อาศรัย แอบแฝง ของ ผู้ประพฤติชั่ว  
 สดถวนที่ ซึ่ง ตกอยู่ใน ลักษณะ เช่น นั้น กลั้ม เป็น ทางชั่วร้าย มิได้ นำความ  
 เจริญรุ่งเรือง มาสู่ ทั้ง พุทธจักร แด่ อาณาจักร โดย การ ที่ พวก บุตร  
 ของ บัณฑิต มีน้ำใจ ศรัทธา บำเพ็ญกุศล โดยวิธี สร้างโรงเรียน อัน เป็น สิ่งต้อง  
 การใน สมัยนี้ ขึ้น ให้เป็นที่ ศึกษา ของ ประชาชน นับว่าเป็น การแผ่ผล  
 ให้เป็น สาธารณประโยชน์ ต่อไป เช่น นี้ ทรง พระราชดำริ เห็น มั่นใน  
 พระราชหฤทัยว่า จะ มีผลดี ทั้ง ฝ่าย พระพุทธจักร แด่ อาณาจักร จะ เป็น  
 ผลานิสงฆ์ อัน งามจริง เป็น อัน พอ พระราชหฤทัย แด่ ตั้งด้วย พระราช  
 นิยม ยิ่ง นัก จึง ทรง สรรเสริญ แด่ ทรงอนุโมทนา ใน ส่วนกุศล อัน นี้  
 แด่ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ พระราชนิยม อัน นี้ ให้ทราบทั่ว  
 กันว่า ถ้าผู้ใด มีจิตศรัทธา เต็มใจใน พระพุทธศาสนา ประสงค์ จะ

เล่ม ๒๘ หน้า ๘๘๙ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ สิงหาคม ๑๓๐

บำเพ็ญาศีล ให้เป็นผลานิสงส์อันบริบูรณ์แล้ว ก็ควร จะ ถ้อเอาการ สร้าง  
โรงเรียน ว่า เปน การ กุศล ที่ จะ พึง กระทำ ขึ้น หนึ่ง ได้ ถ้า หาก มีความ  
ประสงค์ ที่ จะ ทำ การ อันใด ซึ่ง เปน ทาง สร้าง วัด ก็ ควร ที่ จะ ช่วย กัน  
ปฏิสังขรณ์ วัด ที่ มี อยู่ แล้ว ให้ ตั้ง งาม แด่ ดั่ง อายุ ให้อันคง ถาวร ต่อ ไป  
ดี กว่า ที่ จะ สร้าง ขึ้น ใหม่ แล้ว ไม่ รักษา ปล่อยให้ ทรุดโทรม เปน ที่ น่า  
สังเวช อัน เปน ทาง ที่ จะ ชัก พ้า ให้ คน มี ใจ หมึน ประมาท ใน พระพุทธเจ้า ดัด ภา  
กอบ ไป ด้วย โทษ ดัง กล่าว แล้ว นั้น

กระทรวงธรรมการ จึงได้ รับ พระบรมราช โองการ เชิญ กระแส พระราช  
ดำริ ให้ แด่ พระราช นิยม นี้ ออก ประกาศ ให้ มี หมาย หมาย ทราบ ทั่ว กัน

แจ้ง ความ มา ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๐

ด้วย จิน หมด มรรคนายก วัดป่าไผ่ ตำบล กระแส มอญ อำเภอ  
สามโคก เมือง ประทุมธานี ขึ้น รายงาน การ บำรุง วัด จำนวน ศก ๑๒๙  
เก็บ ผล ประโยชน์ ได้ เงิน ๒๙๗ บาท ๓๔ สตางค์ ได้ จ่าย ซ่อมแซม  
ปฏิสังขรณ์ และ ซื้อ สิ่ง ของ เครื่อง ใช้ สำหรับ วัด ต้น เงิน ๒๘๘ บาท  
๔๕ สตางค์ หัก จ่าย แล้ว คง เหลือ เงิน ๘ บาท ๘๙ สตางค์

แจ้ง ความ มา ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๐

ด้วย นาย ชุ่ม มรรคนายก วัด บาง พระแก้ว ตำบล บางแพรก อำเภอ  
ตลาดขวัญ แขวง เมือง นนทบุรี ขอ ๘๐ ออก จาก หน้า ที่ มรรคนายก โดย เหตุ